

# “แนวปฏิบัติและประสบการณ์งานสนาม”

(ประจำปี พ.ศ.2559)

บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด



**แนวปฏิบัติและประสบการณ์งานสนามประจำปี พ.ศ.2559**

ที่	ประเภทงาน	โครงการ	กิจกรรม	เจ้าของงาน
1	การสำรวจความพึงพอใจ	การสำรวจความพึงพอใจประชาชน	<a href="#">การสำรวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบเขต ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี (โดยใช้แบบสอบถาม)</a>	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2	การสำรวจความพึงพอใจ	การสำรวจความพึงพอใจประชาชน	<a href="#">การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้เสีย 8 กลุ่ม โดยรอบเขตประกอบการไออาร์พีซี</a>	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
3	การสำรวจความพึงพอใจ	เครือข่ายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Network)	<a href="#">การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งเครือข่าย เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Network)</a>	สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4	การประชุมปรึกษาหารือ/ ให้ความรู้	เครือข่ายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Network)	<a href="#">การจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ</a>	สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5	การประชุมปรึกษาหารือ/ ให้ความรู้	ศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำ สำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและ มีส่วนร่วม	<a href="#">ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)</a>	สถาบันน้ำเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน
6	การประชุมปรึกษาหารือ/ ให้ความรู้	สนับสนุนโครงการสีคิ้วคอมเพล็กซ์	<a href="#">การชี้แจงทำความเข้าใจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับ กลุ่มเป้าหมายรอบพื้นที่โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร</a>	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
7	การประชุมปรึกษาหารือ/ ให้ความรู้	สนับสนุนโครงการสีคิ้วคอมเพล็กซ์	<a href="#">การพัฒนากลไกความร่วมมือในการกำหนดแนวทาง การพัฒนาอำเภอสีคิ้ว</a>	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
8	การประชุมปรึกษาหารือ/ ให้ความรู้	สนับสนุนโครงการสีคิ้วคอมเพล็กซ์	<a href="#">สนับสนุนเวทีการประชุมทบทวนร่างรายงานวิเคราะห์ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (PP 2)</a>	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ที่	ประเภทงาน	โครงการ	กิจกรรม	เจ้าของงาน
9	การประชุมปรึกษาหารือ/ ให้ความรู้	สวนพลังงานพัฒนาอย่างยั่งยืน	<a href="#">ประชุมคณะกรรมการไตรภาคี</a>	บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเต็มส์ 2 จำกัด (SES2)
10	การประชุมปรึกษาหารือ/ ให้ความรู้	สวนพลังงานพัฒนาอย่างยั่งยืน	<a href="#">กิจกรรม “การบ้านขยะ”</a>	บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเต็มส์ 2 จำกัด (SES2)
11	กิจกรรมสัมพันธ์	สวนพลังงานพัฒนาอย่างยั่งยืน	<a href="#">สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน</a>	บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเต็มส์ 2 จำกัด (SES2)
12	กิจกรรมสัมพันธ์	สวนพลังงานพัฒนาอย่างยั่งยืน	<a href="#">ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมชุมชน</a>	บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเต็มส์ 2 จำกัด (SES2)
13	กิจกรรมสัมพันธ์	สวนพลังงานพัฒนาอย่างยั่งยืน	<a href="#">รักษาสายน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม</a>	บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเต็มส์ 2 จำกัด (SES2)

.....